

# HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2018, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

✎ **TRẦN VĂN THÀNH**

Chánh Thanh tra Sở KH&CN Vĩnh Long

**T**hực hiện theo chương trình, kế hoạch công tác thanh tra khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2018, Sở KH&CN Vĩnh Long đã tiến hành thanh tra 04 cuộc và tổng hợp xử lý các hành vi vi phạm phát hiện qua 01 cuộc kiểm tra. Ngoài ra, thời điểm hiện tại có 01 cuộc thanh tra hành chính tại đơn vị trực thuộc và 01 cuộc kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đang được tiến hành.

## **Công tác thanh tra đề tài, dự án**

**Tổng số đề tài, dự án được thanh tra:** 02 dự án

*\* Đối với Dự án Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN sản xuất giống và nuôi cá lóc trong bể lót bạt ở huyện Vũng Liêm:*

- Về trình tự, thủ tục: Thực hiện đúng quy định của Thông tư 07/2011/TT-BKHCN ngày 27/6/2011 của Bộ KH&CN về việc hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015;

- Kinh phí sử dụng đúng mục đích, hiệu quả theo dự toán đã được phê duyệt. Hồ sơ, chứng từ quyết toán đúng quy định tài chính hiện hành; việc quản lý kinh phí của dự án thực hiện đúng theo

quy định của Thông tư 07/2011/TT-BKHCN;

- Dự án đã triển khai đúng theo các nội dung, của thuyết minh dự án. Kết quả, sản phẩm của dự án đạt được mục tiêu đề ra.

- Về quản lý: Trong quá trình thực hiện cơ quan chủ trì quản lý chưa chặt chẽ, không thường xuyên kiểm tra, giám sát, không hướng dẫn cho các hộ dân tham gia xây dựng mô hình lập sổ theo dõi việc cung cấp và tiếp nhận các thiết bị, nguyên vật liệu, cá giống, thức ăn... của cơ quan chuyển giao công nghệ cho người dân.

- Về kinh tế - xã hội: Mô hình đã tạo thêm được hướng mới trong cơ cấu sản xuất của nông dân và được nông dân đồng tình. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế của dự án chưa cao.

*\* Đối với Dự án Ứng dụng tiến bộ KH&CN nuôi tôm càng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu trong nương vườn dừa ở huyện Trà Ôn:*

- Về trình tự, thủ tục đề xuất, xét duyệt hồ sơ, giao trực tiếp dự án: Thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Về kết quả thực hiện dự án: Dự án đã triển khai được 03 tháng tính từ thời điểm ký hợp đồng, khối lượng công việc đã thực hiện về cơ bản đảm bảo tiến độ so

với thuyết minh được duyệt.

- Việc chấp hành các quy định về tài chính cho hoạt động KH&CN trong quá trình thực hiện dự án: Sau 3 tháng được cấp kinh phí nhưng cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án chưa giải ngân số kinh phí đã cấp, việc ký kết các hợp đồng với đơn vị chuyên giao kỹ thuật và 24 hộ dân đang triển khai mô hình chưa thực hiện xong, chưa lập hồ sơ chứng từ đối với khối lượng công việc đã triển khai, điều này cho thấy cơ quan chủ trì và chủ nhiệm dự án chưa thực hiện tốt về công tác tài chính của dự án tính đến thời điểm thanh tra. Do dự án trên mới triển khai được 03 tháng, kế toán dự án thiếu kinh nghiệm trong lập hồ sơ thanh quyết toán nên đoàn thanh tra chỉ nhắc nhở đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án cần rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những hạn chế nêu trên, chưa xử lý việc chậm trễ trong thực hiện các quy định về tài chính của dự án.

#### **Công tác xử lý vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp**

Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của 01 cơ sở sản xuất kinh doanh trà với hành vi vi phạm: Bán, tàng trữ hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Kết quả:

- Phạt tiền: 15.000.000 đồng.

- Xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm 01 tháng kể từ ngày 29/01/2018,

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm và tiêu hủy yếu tố vi phạm đối với hành vi vi phạm; buộc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm nếu không loại bỏ được yếu tố vi phạm trên bao bì.

#### **Công tác thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa**

**Tổng số cơ sở được thanh tra:** 146 cơ sở thuộc địa bàn tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh (tăng 35 cơ sở so với năm 2017), trong đó: Kinh doanh xăng dầu: 79 cơ sở; kinh doanh mũ bảo hiểm: 10 cơ sở; kinh doanh vật tư nông nghiệp: 10 cơ sở; kinh doanh gas: 08 cơ sở; kinh doanh vật liệu xây dựng: 06 cơ sở; kinh doanh vàng: 08 cơ sở; kinh doanh điện gia dụng: 07 cơ sở; cơ sở sử dụng MSMV: 18 cơ sở.

Đoàn thanh tra đã tiến hành lấy 07 mẫu mũ bảo hiểm, 23 mẫu xăng, 05 mẫu điện gia dụng và 06 mẫu vàng nữ trang để thử nghiệm chất lượng.

**Tổng số cơ sở vi phạm phát hiện:** 21 cơ sở, tương ứng khoảng 13% tổng số cơ sở được thanh tra (cao hơn 1% so với năm 2017).

- Về đo lường: 10 cơ sở, chiếm khoảng 10% số cơ sở thuộc lĩnh vực được thanh tra với các hành vi: Buôn bán hàng đóng gói sẵn có lượng ghi trên nhãn hàng hóa không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố; buôn bán hàng đóng gói sẵn mà lượng hàng đóng gói sẵn đó có giá trị trung bình nhỏ hơn giá trị trung bình cho phép theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do cơ quan có thẩm quyền quy định để thu lợi bất hợp pháp; sử dụng phương tiện đo bị sai, hỏng, không đạt yêu cầu về đo lường; sử dụng phương tiện đo có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực.

- Về chất lượng: 09 cơ sở, chiếm 22% số cơ sở thuộc lĩnh vực được thanh tra với

các hành vi: Bán sản phẩm hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; sử dụng hàng hóa dùng để khuyến mãi là hàng hóa không đảm bảo chất lượng theo quy định.

- Về ghi nhãn hàng hóa: 01 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp đã đồng thời có hành vi vi phạm về đo lường, chiếm dưới 1% số cơ sở thuộc lĩnh vực được thanh tra với hành vi bán sản phẩm hàng hóa thiếu địa chỉ nhà sản xuất theo tiếng Việt.

- Về mã số mã vạch: 02 cơ sở, chiếm khoảng 11% số cơ sở thuộc lĩnh vực được thanh tra với hành vi không xuất trình được văn bản hợp pháp chứng minh về quyền sử dụng mã số mã vạch và các hồ sơ, văn bản liên quan đến việc sử dụng mã số mã vạch cho đoàn thanh tra.

#### ***Kết quả xử phạt:***

- Nhắc nhở và buộc cam kết khắc phục: 01 cơ sở vi phạm về mã số mã vạch.

- Phạt tiền: 20 cơ sở với tổng số tiền 311.022.000 đồng (Đo lường: 65.750.000 đồng; chất lượng: 239.772.000 đồng; ghi nhãn: 3.500.000 đồng; mã số mã vạch: 2.000.000 đồng).

- Xử phạt bổ sung: Tịch thu lô hàng mũ bảo hiểm dùng để khuyến mãi vi phạm về chất lượng. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 01 tháng đối với 04 cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng xăng dầu.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy lô hàng mũ bảo hiểm dùng để khuyến mãi vi phạm về chất lượng. Buộc thu hồi, tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng đối với các lô hàng mũ bảo hiểm vi phạm chất lượng. Buộc thu hồi chứng chỉ

kiểm định đã hết hiệu lực. Buộc thu hồi nộp ngân sách số thu lợi bất hợp pháp số tiền 3.587.775 đồng.

#### **Đánh giá, nhận xét**

Qua kết quả công tác thanh tra năm 2018 cho thấy, tỉ lệ vi phạm phát hiện qua công tác thanh tra cao hơn so với năm 2017, tuy nhiên, mức độ không đáng kể (13% so với 12% năm 2017). Ngoài ra, số liệu cũng cho thấy tỉ lệ vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa phát hiện qua thanh tra vẫn còn ở mức khá cao (22%). Nguyên nhân vi phạm của các cơ sở qua thanh kiểm tra chủ yếu do ý thức chấp hành các quy định của pháp luật của một số tổ chức, cá nhân trong tỉnh về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa chưa cao; mức xử phạt vi phạm hành chính một số khung quy định trở nên thấp xuống, chưa đủ sức răn đe các cơ sở trong sản xuất kinh doanh; công tác quản lý, phối hợp quản lý của một số cơ quan chức năng có liên quan chưa chặt chẽ, không thường xuyên. Điều này cho thấy, công tác thanh tra cần được tiến hành thường xuyên hơn, nhất là đối với việc thanh tra về chất lượng sản phẩm hàng hóa để đảm bảo duy trì ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo công bằng xã hội và văn minh trong thương mại.

#### **Công tác trọng tâm trong năm 2019**

Từ các kết quả đạt được trong năm 2018, năm 2019, Thanh tra Sở KH&CN Vĩnh Long dự kiến tập trung thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa./.

